



**Australian Government**  
**Department of Agriculture**  
**and Water Resources**

## โครงการตรวจสอบอาหารนำเข้า

กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำจะช่วยปกป้องผู้ผลิตอาหารของออสเตรเลียด้วยการจัดการความเสี่ยงด้านสัตว์รบกวนและโรคจากต่างประเทศที่จะเข้าสู่ประเทศเรา

นอกจากนี้ กระทรวงฯ

ยังตรวจสอบอาหารนำเข้าว่าผ่านตามข้อกำหนดของออสเตรเลียด้านสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน

รวมทั้งการปฏิบัติตามมาตรฐานอาหารของออสเตรเลียแล้วหรือไม่ตามที่บัญญัติไว้ใน [ประมวลมาตรฐานอาหารของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์](#) มาตรฐานนี้บังคับใช้กับอาหารทุกประเภทที่วางขาย รวมทั้งอาหารที่ผลิตในออสเตรเลียด้วย

กฎหมายที่ใช้ในการตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารนำเข้าก็คือ [กฎหมายควบคุมอาหารนำเข้าปี 1992](#) และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายนี้จะถูกบัญญัติไว้ในประมวลมาตรฐาน ตามกฎหมายนี้ ผู้นำเข้ามีหน้าที่ยืนยันว่าอาหารทั้งหมดที่นำเข้าสู่ออสเตรเลียมีความสอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในประมวลมาตรฐานแล้ว

กฎหมายนี้อนุญาตให้กระทรวงฯ ดำเนินโครงการตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารได้ หรือเรียกกันว่า “โครงการตรวจสอบอาหารนำเข้า (IFIS) อาหารจะถูกส่งมาให้ตรวจสอบตามโครงการ IFIS นี้โดยกระทรวงการเข้าเมืองและคุ้มครองพรมแดน อย่างสอดคล้องกับหลักภาษีศุลกากรที่ตกลงกันไว้ในระดับนานาชาติ

[สรุปข้อมูลการตรวจสอบอาหารนำเข้า](#) รวมทั้งผลการทดสอบการวิเคราะห์นั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณะ

นอกจากการทดสอบอาหารนำเข้าของกระทรวงฯ แล้ว หน่วยงานระดับมลรัฐและดินแดนก็มีหน้าที่ต้องยืนยันว่าอาหารทั้งหมด รวมทั้งอาหารนำเข้านั้นผ่านข้อกำหนดของประมวลมาตรฐานแล้ว ณ จุดขาย อาหารที่ไม่ผ่านข้อกำหนดของประมวลมาตรฐานจะต้องถูกส่งออกนอกประเทศ ทำลาย บำบัดเมื่อทำได้ หรือลดชั้นลง

### [อาหารเสี่ยง](#)

หน่วยงานมาตรฐานอาหารของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (FSANZ) จะให้ [คำแนะนำแก่กระทรวงฯ เรื่องอาหารนำเข้า](#) ที่มีความเสี่ยงปานกลางถึงสูงต่อสุขภาพของประชาชน กระทรวงฯ จัดประเภทอาหารเหล่านี้ว่าเป็น ‘อาหารเสี่ยง’ ตามโครงการตรวจสอบ

กระทรวงการเข้าเมืองและคุ้มครองพรมแดนจะส่งอาหารเสี่ยง (Risk food)

ต่อมายังกระทรวงเกษตรในช่วงแรกอาหารเสี่ยงจะถูกตรวจสอบและทดสอบในอัตราร้อยละ 100 ของสินค้าทั้งหมดโดยเทียบกับรายการภัยเสี่ยงที่ตีพิมพ์แล้ว รวมทั้งจุลชีพและสิ่งปนเปื้อน เมื่อสินค้าผ่านการตรวจสอบ 5 ครั้งต่อเนื่อง อัตราการตรวจสอบอาจลดลงเหลือร้อยละ 25 หลังจากการตรวจสอบต่อเนื่องผ่านไปอีก 20 ครั้ง อัตราการตรวจสอบอาจลดลงเหลือร้อยละ 5

อาหารเสี่ยงจะถูกตรวจแบบ 'ทดสอบและกักกัน'

และจะไม่อนุญาตให้วางขายจนกว่าจะทราบผลการทดสอบ

ล็อตของสินค้าที่ส่งมาซึ่งเป็นอาหารเสี่ยงที่ไม่ผ่านการตรวจสอบและเพราะฉะนั้นจึงไม่ผ่านมาตรฐานของออสเตรเลีย จะไม่สามารถนำเข้าได้ อาหารเหล่านี้จะต้องได้รับการปรับปรุงให้ถูกกฎหมาย มิฉะนั้นอาหารจะถูกส่งออกนอกประเทศหรือถูกทำลาย

อาหารลืตใดที่ไม่ผ่านการทดสอบจะถูกปรับกลับไปเป็นต้องตรวจร้อยละ 100

จนกว่าประวัติการผ่านมาตรฐานนั้นจะกลับคืนมาสำหรับผู้ผลิตอาหารรายดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง

### อาหารเฝ้าระวัง

ส่วนอาหารประเภทอื่นนั้นจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงต่ำต่อสุขภาพและความปลอดภัยของมนุษย์ และเรียกว่า 'อาหารเฝ้าระวัง' (Surveillance food)

แต่ละล็อตการส่งของอาหารเฝ้าระวังจะมีโอกาสร้อยละ 5

ที่จะถูกส่งมาตรวจสอบเพื่อประเมินความถูกต้องตามมาตรฐานอาหารของออสเตรเลีย

การเลือกตรวจอาหารเฝ้าระวังนั้นจะเป็นแบบสุ่มและการส่งต่ออาหารที่ถูกเลือกตรวจนั้นจะทำโดยประวัติอิเล็กทรอนิกส์ใน ระบบสินค้าครบวงจรของกระทรวงการเข้าเมืองและคุ้มครองพรมแดน (ICS) ทั้งนี้ ข้อมูล เช่นผู้นำเข้า ผู้ผลิต

หรือประเทศต้นทางของสินค้านั้นจะไม่มีผลต่อการเลือกสุ่มและการส่งตรวจอาหารเฝ้าระวังนี้ นอกจากนี้ เป็นไปได้ที่ผู้นำเข้าที่นำเข้าอาหารเฝ้าระวังที่คล้ายกันเป็นประจำ (นั่นก็คือ อาหารความเสี่ยงต่ำที่อยู่ในกลุ่มภาชีศุลกากรเดียวกัน) จะมีโอกาสสูงขึ้นที่จะถูกตรวจสอบสินค้าเนื่องจากประวัติการสุ่มนี้

กลุ่มตัวอย่างของอาหารเฝ้าระวังอาจถูกวิเคราะห์เพื่อตรวจหาฆ่าสัตว์รบกวนและยาปฏิชีวนะที่สูงกว่าระดับที่ยอมรับได้ สิ่งปนเปื้อนทางจุลชีววิทยา สารพิษตามธรรมชาติ โลหะปนเปื้อน และสารเติมแต่งอาหาร

เนื่องจากอาหารเฝ้าระวังนั้นจัดว่ามีความเสี่ยงต่ำ จึงได้รับการตรวจแบบ 'ทดสอบแล้วปล่อย' และสามารถวางขายได้ก่อนที่จะทราบผลการทดสอบ

ในกรณีที่ผลการทดสอบไม่ผ่านมาตรฐาน

เราจะแจ้งเจ้าหน้าที่กำกับดูแลอาหารระดับมลรัฐหรือดินแดนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ตรวจสอบว่าต้องมีการเรียกคืนสินค้าหรือไม่ ทั้งนี้

สำหรับปฏิบัติการต่างๆอย่างเช่นการเรียกคืนหรือถอดถอนสินค้าที่ผู้นำเข้าเป็นผู้วางขายนั้น ผู้นำเข้าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง

อัตราการตรวจสอบของอาหารเฝ้าระวังที่ไม่ผ่านการทดสอบนั้นจะเพิ่มเป็นร้อยละ 100

จนกว่าจะมีประวัติการปฏิบัติตามมาตรฐานของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอาหาร ทั้งนี้

เราเรียกกระบวนการเพิ่มอัตราการตรวจสอบอาหารเฝ้าระวังว่าเป็นการใช้

'คำสั่งเฝ้าระวังพิเศษ' คำสั่งเฝ้าระวังพิเศษจะยังคงมีผลอยู่จนกว่าจะได้รับผลการตรวจที่ผ่านมาตรฐาน ทั้งนี้ หลังจากผ่านมาตรฐานติดต่อกันครบห้าครั้ง อัตราการส่งตรวจก็จะเปลี่ยนกลับไปเป็นร้อยละ 5 เหมือนเดิม

## เกิดอะไรขึ้นบ้างระหว่างการตรวจสอบ?

เมื่อลืตของสินค้านำเข้าถูกส่งต่อไปตรวจสอบ การตรวจสอบจะเกี่ยวข้องกับการประเมินด้วยสายตา/ฉลาก และอาจครอบคลุมถึงการสุ่มตัวอย่างอาหารนำไปทดสอบเชิงวิเคราะห์ กรุณาดู [การทดสอบที่ใช้กับอาหารเสี่ยง](#) และ [การทดสอบที่ใช้กับอาหารเฝ้าระวัง](#)

ในประมวลมาตรฐานนั้นประกอบด้วยมาตรฐานหลายข้อ และเป็นไปไม่ได้ที่จะตรวจเทียบกับมาตรฐานทุกข้อ โดยเฉพาะในกรณีของอาหารความเสี่ยงต่ำ ทางกระทรวงจะตรวจสอบอาหารนำเข้าโดยเทียบกับมาตรฐานจำนวนหนึ่ง แต่ไม่ทั้งหมด

การทดสอบที่ใช้กันอาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี ดังนั้น เมื่อเวลาผ่านไป กระทรวงฯ จึงอาจตรวจสอบความถูกต้องโดยเทียบกับมาตรฐานที่ต่างออกไป จะมีข้อยกเว้นในกรณีที่ หลังการประเมินความเสี่ยงของอาหารแล้วนั้น ทางFSANZ แนะนำให้กระทรวงฯ ทำการทดสอบอาหารเสี่ยงเฉพาะชนิดเพิ่มเติม